

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมัคร บุพบุญ	ประธานสภา อบต.	สมัคร บุพบุญ	
๒	นายนิมิตร นาดิ	รองประธานสภา อบต.	นิมิตร นาดิ	
๓	นายสมจิตร มุงรัง	เลขานุการฯ	สมจิตร มุงรัง	
๔	นายสมพงศ์ ชากลมกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สมพงศ์ ชากลมกลาง	
๕	นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	บุญเสาร์ หมั่นกิจ	
๖	นางมารศรี นาดิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	มารศรี นาดิ	
๗	นายสุวิทย์ สิริวัฒนากุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	สุวิทย์ สิริวัฒนากุล	
๘	นายประยูร ช่างเหล็ก	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ประยูร ช่างเหล็ก	
๙	นายชูศักดิ์ นาดิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ชูศักดิ์ นาดิ	
๑๐	นายทองวัน นาดิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ทองวัน นาดิ	
๑๑	นายโยธิน ป่ามะไพร	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	โยธิน ป่ามะไพร	
๑๒	นางปรัชญา จันธิดา	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ปรัชญา จันธิดา	
๑๓	นายสงวน พลประเสริฐ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สงวน พลประเสริฐ	
๑๔	นายลำยวง กล้าหาญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ลำยวง กล้าหาญ	
๑๕	นางเปล่ง แก้วรักษา	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	เปล่ง แก้วรักษา	
๑๖	นายสมัย บ้วนนอก	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	สมัย บ้วนนอก	
๑๗	นายบุญรัก นาดิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญรัก นาดิ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวภิรมยา เอกตะคุ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ภิรมยา เอกตะคุ	
๒	นางกฤติกา ไชยชวคุปต์	หัวหน้าสำนักปลัด	กฤติกา ไชยชวคุปต์	
๓	นางวรรณวิไล ชุมศรี	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	วรรณวิไล ชุมศรี	
๔	นายบุญส่ง จันทรน้อย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านตลุกยาง	บุญส่ง จันทรน้อย	

มีผู้เข้าประชุม ๑๗ คน

มีผู้ไม่มาประชุม - คน

มีผู้ขาดประชุม - คน

มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมักร บุพบุญ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสมักร บุพบุญ -
(ประธานสภาฯ)

-

มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๓

-

ระเบียบวาระที่ ๔

-

ระเบียบวาระที่ ๕

วาระที่ ๒

นายสมักร บุพบุญ -
(ประธานสภาฯ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดิ์ศรีพันธ์พี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่ ๒ ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยครับ

รับรองรายงานการประชุม-

กระทู้ถาม

ไม่มี -

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี -

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง คงค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓)

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นแปรญัตติ

ตามที่คณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการด้วย คะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ลาประชุม ๑ คน ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดวาระเวลาการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ ญัตติข้อ ๔๙ และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของคณะกรรมการให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย

นายสมัย บ้วนนอก -
ประธานแปรรูปตัดติฯ

ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะกรรมการแปรรูปตัดติมีดังนี้ครับ

-

ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดติขึ้นและกำหนดวันที่เสนอแปรรูปตัดติในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปรรูปตัดติแต่อย่างใดและคณะกรรมการแปรรูปตัดติลงความเห็น ว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรรูปตัดติ จึงมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้คงเดิม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่งรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกแล้ว กระผมขอจบสรุปของคณะกรรมการแปรรูปตัดติเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

นายสมัคร บุพบุญ -
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ทางคณะกรรมการแปรรูปตัดติได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่

-

หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถามมติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่งให้นับองค์ประชุมก่อนลงมติ)

ประธานสภาฯ

ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขานุการสภาฯ

ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม มีผู้มาประชุม ๑๗ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ถือว่าครบองค์ประชุม มีมติให้ผ่านวาระ ๒ ขึ้นแปรรูปตัดติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

มติที่ประชุม

นายสมัคร บุพบุญ
(ประธานสภาฯ)

กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้าวาระที่ ๓ ขึ้นอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลยหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในชั้นให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ขาด - คน

วาระที่ ๓

นายสมัคร บุพบุญ
(ประธานสภา)

ขั้นให้ความเห็นชอบ

ตามที่ทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สภาพิจารณานั้น สภาได้มีมติรับหลักการแล้ว และมีมติให้ผ่านการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้นแล้ว ในวาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ครับ

ประธานสภา

ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขานุการสภา

ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม ผู้มาประชุม ๑๗ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ขาดประชุม - คน มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๐.๑๕ น.

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานสภา

ด้วยทางผู้บริหารโดยหน่วยงานโดยท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เสนอรายละเอียดเพื่อ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อโอนลดโอนเพิ่ม มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้พิจารณา รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ

ได้กล่าวชี้แจง เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านโนนมะเฟืองมา เพื่อขยายเขตเพิ่มเติมให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้รวม ๑๗ ครัวเรือน ที่บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ และบ้านห้วยาคามหมู่ ๒ ซึ่งการสำรวจ ออกแบบ งบประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ปักเสาคอนกรีตขนาด ๑๒,๙, ๘ เมตร จำนวน ๕๗,๒๓๙ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พาดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร , พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ สายระยะทาง ๒,๐๕๔ เมตร เพิ่มเติมในเส้นทางดังกล่าว

ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๒ เครื่อง ค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๖,๓๐๙ บาท สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ได้ดำเนินการประมาณการ ค่าใช้จ่ายจากค่าเฉลี่ยเงินลงทุนในส่วนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เงินลงทุนเฉลี่ยต่อครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๙๕ บาท ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ต้องชำระเงินสมทบในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๐๐๐.๖๓ บาท

เนื่องจากงบประมาณงบเงินอุดหนุน กิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน และขยายเขตตั้งตู้ตู้ควบคุม ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณภายในหมู่บ้าน คงประเมินเดิมคงเหลือ ๓๒๘,๕๓๑ บาท จึงไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ จึงขออนุมัติโอน ลด โอน เพิ่มในครั้งนี้

ในการจ่ายโดยการโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการที่ขอโอนลด

งานไฟฟ้าถนน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยน้ำเค็มหมู่ที่ ๒

(หน้า ๘๒) รายละเอียด

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๑ เมตร ลึกจากพื้นดินเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๒ แผนพัฒนา สี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยโอนลด ๒๙๓,๕๐๐ บาท

รายการที่โอนเพิ่ม

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นที่สาธารณประโยชน์

ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน กิจการอันเป็นประโยชน์ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๓๒๘,๕๓๑.๔๙ บาท

	<p>๑.๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านและขยายเขตติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>งบประมาณคงเหลือ ๓๒๘,๕๓๑.๔๙ บาท โดยโอนเพิ่ม <u>๒๙๓,๕๐๐ บาท</u> รวมเป็นเงินทั้งสิ้น <u>๖๒๒,๐๓๑.๔๙ บาท</u></p>
<p>ที่ประชุม -</p>	<p>ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ไม่มี-</p>
<p>เลขานุการสภา</p>	<p>ถ้าไม่มี ก็ขอความเห็นชอบในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในครั้งนี้</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม ผู้มาประชุม ๑๗ คน ลาประชุม - คน ครบองค์ประชุม</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง</p>
<p>นางสาวภิรมยา เอกตะคุ</p>	<p>เมื่อสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการดังกล่าว</p>
<p>ที่ ๖</p>	<p>๕.๓ เรื่อง การพิจารณาเรื่อง การสร้างเมรุของที่พักสงฆ์ เนื่องจากทางหมู่บ้านตลุกยาง ได้มีการบริจาคที่สำหรับจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น มีเนื้อที่</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ประมาณ ๓ งาน ๕ ตารางวา เพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ แต่ถ้าเป็นที่พักสงฆ์ต้องมีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ขึ้นไป สำนักสงฆ์จะสามารถ ขึ้นทะเบียน เป็นสำนักสงฆ์ได้ แต่ทางที่พักสงฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๕ ตารางวา ไร่ จึง</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งสำนักสงฆ์ ก็จะเป็นได้เพียงที่พักของสงฆ์ แต่สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างเมรุ นั้นก็ต้องมีเนื้อที่เพิ่มเติมอีก หรือมี</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>สถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะก่อสร้าง แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เราไม่สามารถมีงบประมาณในการก่อสร้างให้ได้ และการ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ดำเนินการดูแลและรับผิดชอบก็คงจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เห็นชอบให้ใช้ที่ นสล. ในเนื้อที่ ๓ งาน ๕ ตารางวา ในพื้นที่</p>
<p>นายสมัคร บุพบุญ (ประธานสภา)</p>	<p>บ้านตลุกยาง สำหรับประชาชน หมู่ที่ ๖ ใช้ก่อสร้างเมรุ</p>
<p>นายบุญรัก นาคี</p>	<p>เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>
<p>ศรี ส. อบต. หมู่ที่ ๑๐</p>	<p>เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ</p>
<p></p>	<p>แสดงความคิดเห็นได้ครับ</p>
<p></p>	<p>เรียนท่านประธานฯ ขอเรียนถามโครงการศึกษาดูงานฯ ว่าจะมีหรือเปล่า</p>
<p></p>	<p>เพราะทางสมาชิกทุกคนก็อยากจะไปศึกษาดูงานบ้าง</p>

นางกฤติกา ไชยชวคุปต์

ก็ขอแจ้งแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ว่าขณะนี้เราได้ปรึกษากับนัก
ทรัพยากรบุคคลแล้วว่า จะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากฤดู
เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว หากจะดำเนินการในช่วงนี้คงเป็นไปได้ เพราะเหลือ
เวลาเพียงเดือนเดียวก็จะสิ้นปีงบประมาณมันจะเป็นการยุ่งยากเกินไป
สำหรับการดำเนินการตามโครงการ ก็มีแนวทางว่าจะพาไปศึกษาดูงานที่
ทางหน่วยงาน ป.ป.ช. แนะนำ และก็จะศึกษาค้นคว้าดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการพระราชดำริ อันนี้เป็นการคร่าว ๆ ไว้ก่อน และถ้าจัดโครงการแล้ว
ก็ขอความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ
ส่วนในเรื่องของวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ เป็นโครงการที่ต้องไป
ปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าสาละวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ก็ขอร่วมมือกับทุกคนได้มาลงทะเบียนแต่เช้าด้วยนะคะ ตาม
กำหนดการ ก็เวลา ๐๗.๓๐ น. จะต้องลงทะเบียน รายงานตัว เมื่อพร้อมก็จะ
ออกเดินทางคะ

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือ หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใด จะเสนออีกกระทงขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัย
สามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสมจิตร มุ่งรัง)

เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมัคร บุษบุญ)

ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมารศรี นาคี)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเปล่ง แก้วรักษา)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมัย บ้วนนอก)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

ขอให้เลขานุการสภาฯ นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทัวไปได้รับทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมัคร บุปพญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่